

Sóc Trăng, ngày tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/02/2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024; Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06 tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ còn tồn đọng trong năm 2023; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác thực hiện Đề án 06; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác triển khai thực hiện.

2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra trong năm 2024.

3. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024 phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia.

4. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc của trong triển khai thực hiện Đề án 06 của đơn vị đề kịp thời tháo gỡ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai

Tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sóc Trăng.

Triển khai thực hiện mô hình được giao tại Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn số 5186/BTNMT-CNTT ngày 05/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn số 6691/BTNMT-CNTT ngày 08/11/2022 về việc hoàn thành triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục tham mưu thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Theo dõi triển khai 03 dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng chính phủ. Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Chỉ đạo công chức đầu mối kiểm soát TTHC theo dõi việc sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, cơ quan ngang bộ nhằm kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố các TTHC liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các TTHC theo thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các TTHC, giấy tờ có liên quan.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện.

Tiến độ thực hiện: theo hướng dẫn chỉ đạo.

b) Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai không dùng tiền mặt tại các đơn vị cấp huyện trên toàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động của đơn vị cài đặt và sử dụng định danh điện tử; triển khai thực hiện tái cấu trúc quy trình, số hoá hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; tích hợp, làm sạch dữ liệu đất đai để kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai không dùng tiền mặt có hiệu quả.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT thực hiện.

Tiến độ thực hiện: thường xuyên.

c) Phục vụ phát triển công dân số

Quản triệt nhiệm vụ thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện. Chỉ đạo phân công các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong kết nối, tích hợp dữ liệu. Chỉ đạo công viên chức trong Sở phối hợp với Công an tỉnh thực hiện đăng ký định danh điện tử thông qua công tác cấp Căn cước công dân và thực hiện trên ứng dụng VNEID.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì cùng các phòng, đơn vị thực hiện.

Tiến độ thực hiện: thường xuyên.

d) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

Đẩy nhanh tiến độ dự án “*Chuyển đổi, tích hợp dữ liệu đất đai phục vụ chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu dân cư*”, đảm bảo trong năm 2024 dữ liệu thuộc tính đất đai được tích hợp đầy đủ, phù hợp với hiện trạng quản lý phục vụ chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu dân cư theo quy định theo chỉ đạo tại Công văn số 552/UBND-NC ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh, đồng thời cũng đảm bảo thực hiện mô hình được giao ***theo kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng.***

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT chủ trì phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Tiến độ thực hiện: năm 2024.

đ) Về công tác tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho công

viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án, tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị.

Song song đó, tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công của Sở thuộc vào 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2023 của Thủ tướng chính phủ, tuyên truyền đẩy mạnh thanh toán trực tuyến.

Tiến độ thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

Căn cứ kế hoạch này, phối hợp với Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tham mưu các nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai

Chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT trong nhiệm vụ thực hiện dự án “*Chuyển đổi, tích hợp dữ liệu đất đai phục vụ chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu dân cư*”, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai.

Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tình hình thực hiện Đề án 06 định kỳ tháng (*trước ngày 14 của tháng*), hằng quý (*trước ngày 14 tháng cuối quý*), 6 tháng (*trước ngày 14/6*), 01 năm (*trước ngày 14/12*) cho Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tổng hợp báo cáo.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo để Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh (*Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội*);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC